

บทบรรณาธิการ

สวัสดิ์ผู้อ่านทุกท่าน

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มุ่งพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพวารสาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้เข้มข้นตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI หรือ Thai-Journal Citation Index Centre) โดยเฉพาะการคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพและความเข้มข้นของเนื้อหาทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น จึงได้ปรับการเผยแพร่ตีพิมพ์วารสาร จากราย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค.) เป็น ราย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

สำหรับวารสารฉบับนี้เริ่มด้วยบทความพิเศษ ที่กล่าวถึง เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สำคัญ นั่นคือการกระทำยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรทรงได้รับชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ ท่งหนองสาหร่าย ต.ยุทธหัตถี อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2549 ให้นำวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี นอกจากนั้น ยังมีบทความที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศอีก ได้แก่ บทความเกี่ยวกับกิจกรรมงานวิทยาการทางทหารเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ รายงานการประเมินแนวโน้มและสถานการณ์ด้านความมั่นคงในช่วงปี พ.ศ.2566-2570 ภาพอนาคตการค้าระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ และการสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้สามารถบริหารจัดการกับความเครียดและเผชิญปัญหาทางบวกได้

ในส่วนของบทความวิชาการและบทความวิจัยในฉบับนี้ เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของวารสารฯ ที่มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงแบบองค์รวม ทั้งด้านการป้องกันประเทศ การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมจิตวิทยา พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันประเทศ โดยมีบทความที่น่าสนใจรวมทั้งสิ้น 10 บทความ 1) การแข่งขันสะสมอาวุธเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์: โอกาสสำหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของอาเซียนและประเทศไทย 2) การก่อการร้ายที่อันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ 3) การพัฒนานักศึกษาาระดับอุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ 4) เบื้องหลังการช่วงชิงอำนาจของจีนและญี่ปุ่นในภูมิภาคแม่น้ำโขง 5) การสงครามสารสนเทศดิจิทัล: แนวทางป้องกัน และโต้ตอบในบริบทประเทศไทย 6) ความคาดหวังและความพึงพอใจของต้นแบบกระเปาะสหายเก็บเกี่ยวพลังงานสำหรับการใช้งานด้านความมั่นคงภัยพิบัติและพื้นที่ห่างไกล 7) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 8) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวงจรเรียงกระแสสำหรับระบบเก็บเกี่ยวพลังงานจากการสันตะเหือน 9) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 10) การยอมรับเทคโนโลยี และการทำงานที่บ้าน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของข้าราชการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่แจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ หากท่านผู้อ่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด ที่จะช่วยพัฒนาปรับปรุงวารสาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบรรณาธิการวารสาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมรับและจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

บรรณาธิการ

วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ